
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ ๑   ประจ าปี ๒๕๕7 
วันที่  ๒   เดือนธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7    เวลา 13.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพะโต๊ะ (ชั้น 3) 
.................................. 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายนพรัต   จันทรสาขา ประธานสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ นพรัต   จันทรสาขา 
2 นางพิมลวรรณ   ท้อสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ พิมลวรรณ   ท้อสุวรรณ 
3 นางสาวจุฬารัตน์   เกิดสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ จุฬารัตน์   เกิดสมบัติ 
4 นายสาโรจน์   ใจสมคม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ สาโรจน์   ใจสมคม 
5 นายพรภิรมย์   พันธุ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ พรภิรมย์   พันธุ์แก้ว 
6 นายตรัยรัตน์   ชนะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ตรัยรัตน์   ชนะ 
7 นายณรงค์ศักดิ์   จิตศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ณรงค์ศักดิ์   จิตศิริ 
8 นางอารมณ์   ชื่นอารมณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ อารมณ์   ชื่นอารมณ์ 
9 นายพงษ์พัฒน์   นบนุ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ พงษ์พัฒน์   นบนุ่น 

10 นางน้อย   ไชยพูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ น้อย   ไชยพูล 
11 ร้อยต ารวจตรีอุบล   ขาวสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ อุบล   ขาวสังข์ 
12 นายเฉลิมพล   ทองคง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ เฉลิมพล   ทองคง 

 
ผู้ร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอนันต์   เกตุวารี รองนายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ อนันต์   เกตุวารี 
2 นายณัชพล   สุวรรณรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ ณัชพล   สุวรรณรัตน์ 
3 นายจรูญ   ชูเจริญ ปลัดเทศบาล จรูญ     ชูเจริญ 
4 นางสาวจิรนันท์  เนื่องนรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จิรนันท์  เนื่องนรา 
5 นายจักริน   ท้อสุวรรณ นายช่างโยธา จักริน   ท้อสุวรรณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
      เมื่อถึงก าหนดนัดประชุมเวลา   13.๐๐ น.  เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมและได้เข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุม                      
จึงเชิญประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

 
  
 

 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 

 
 

 
 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว      

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 (เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕7 ว่าถูกต้อง
หรือไม่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

 
นายเฉลิมพล   ทองคง หน้า 8 ตรงที่  ร.ต.ต.อุบล   ขาวสังข์ พูดว่าอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้าก็หน้าฝนแล้ว 

เปลี่ยนเป็นอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้าก็หน้าแล้งแล้ว 
 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านอ่ืนจะขอแก้ไขอะไรเพ่ิมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  

 
มติที่ประชุม มติรับรองเป็นเอกฉันทแ์ละเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยค าดังกล่าว 
 
 

 
 

 
๓.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งรายการใหม่ รายการเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 ×2.00 เมตร กรอบอลูมิเนียม 
บานกระจกเลื่อน 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
 
นายอนันต์   เกตุวารี 
รองนายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลต าบลพะโต๊ะ มีความประสงค์จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์                     

ขนาด 1.2×2.00 เมตร กรอบอลูมิเนียม บานกระจกเลื่อน บุก ามะหยี่  แบบติดผนัง 
จ านวน 2 บอร์ด เพ่ือใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลต าบลพะโต๊ะ 
จ านวน 1 บอร์ดและติดป้ายโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลพะโต๊ะ จ านวน                 
1 บอร์ด เพ่ือให้ประชาชนได้ดูและใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อราชการต่างๆ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่  
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เนื่องจากเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2558 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2×2.00 เมตร กรอบอลูมิเนียม                 
บานกระจกเลื่อน บุก ามะหยี่   แบบติดผนัง จ านวน 2 บอร์ด ไว้ 

ดังนั้นส านักปลัดเทศบาลต าบลพะโต๊ะ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ไปตั้งจ่าย รายการใหม ่ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2×2.00 เมตร กรอบอลูมิเนียม บานกระจกเลื่อน      
บุ ก า ม ะหยี่  แ บบติ ด ผนั ง  จ า น ว น  2  บ อร์ ด  เ ป็ น เ งิ น  1 3 ,00 0  บ า ท                   
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

โดยโอนลดมาจากด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 6 สายนอก 16 สายใน ตั้งไว้ 
2 8 ,0 00  บ าท  โ อนล ดครั้ ง นี้ เ ป็ น เ งิ น  13 ,00 0  บ า ท  ต ามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท ์ 
 

3.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 14 ชุด 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
 
นายอนันต์   เกตุวารี 
รองนายกเทศมนตรี  ตามท่ีเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ       

พ.ศ. 2558  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 14 ชุด แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลพะโต๊ะ                          
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีให้เหมาะสมกับสภาพห้องประชุม 
จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จากเดิม ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 14 ชุด                     
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย โต๊ะประชุม 17 ตัว โต๊ะมุม 2 ตัว เก้าอ้ีส าหรับประธานสภา 1 ตัว 
เก้าอ้ีส าหรับคณะบริหาร จ านวน 4 ตัว เก้าอ้ีห้องประชุม จ านวน 28 ตัว             
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 29         
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง
ก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้าง  
 
นายสาโรจน์   ใจสมคม ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ที่ประกอบด้วย โต๊ะประชุม 17 ตัว 

โต๊ะมุม 2 ตัว เก้าอ้ีส าหรับประธานสภา 1 ตัว เก้าอ้ีส าหรับคณะบริหาร จ านวน                
4 ตัว เก้าอ้ีห้องประชุม จ านวน 28 ตัว ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ 

 
ปลัดเทศบาล ใช้งบประมาณเท่าเดิม คือ 100,000 บาท ครับ 
 
ที่ประชุม รับทราบ            
 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท ์ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกเสนอญัตต ิ
 
นายอนันต์   เกตุวารี   
รองนายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ คือ  

1. สภากาชาดไทย แจ้งรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา                    
09.00 – 12.00 น.ณ ศาลาหมู่ที่ 8  ต าบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  

 2. จังหวัดชุมพรก าหนดให้ทุกวันอังคารเป็นวันแต่งกายรูปแบบอัตลักษณ์ชุมพร                 
“ผ้าไทยชุมพร” เพ่ือให้เป็นรูปธรรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวชุมพร      
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลค่านิยมพื้นฐาน 

 3. อ าเภอพะโต๊ะ ก าหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่  5 ธันวาคม 2557 
ก าหนดการภาคเช้าเวลา 07.00 น. พระสงฆ์บิณฑบาต เวลา08.00 น. พร้อมกัน 
ณ หอประชุมโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 

 4. เทศบาลต าบลพะโต๊ะ ก าหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนธิงธง ระหว่างวันที่ 
29-31 ธันวาคม 2557 ณ สนามแข่งขันท่าน้ าอ าเภอพะโต๊ะ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  




